

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วศ๘๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๖๘๘  
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่ายังมีนักเรียนซึ่งอยู่ในโครงการนำร่องของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม จึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ดังนี้ ๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ๑๐ จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาญจนบุรี นนทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ยะลา และภูเก็ต และ ๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. ขอความร่วมมือสถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการและดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม และรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่เว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org/>

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๐๗๙-๕๕๗๕ กต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕